

รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

นำเสนอเมื่อ : 23 ส.ค. 2561

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) และมีคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมลงพื้นที่ประกอบด้วย นายสนิท แยมเกษร ผช.เลขาธิการ กพฐ., นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางจรรุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ พร้อมทั้งมีคณะจากกลุ่มมิตรผล นำโดย **คุณบรรเทิง วงกุศลกิจ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานอ้อย และคณะ, **นายมงคล อดทน** รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ, ศึกษาธิการภาค 14, ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ, นายอำเภอภูเขียว, ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3, ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5, ผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และชุมชน รวมต้อนรับ พร้อมนี้ **นายสมจันทร พรบุญ** ผอ.รร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ได้นำเสนอข้อมูลโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ต่อ รมช.ศธ.



นายแพทย์อุดม กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่นักเรียน โดยให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของเด็กและคนในชุมชน ซึ่งโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อำเภอภูเขียว เป็น 1 ใน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีจุดเด่นคือ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ได้รับการสนับสนุนจากเครือมิตรผล (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) มากมากกว่า

30 ปี และโรงเรียนได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ โดยเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม โดยอยากให้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ร่วมประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ร่วมกับโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว และโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โดยกิจกรรมในวันนี้โรงเรียนได้จัดนิทรรศการที่เป็นผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยด้วยสื่อต่างๆ, การทำนุยาเอนกประสงค์, วุฒกะทิแฟนซี, สมูทตี้น้ำอ้อย, งานประดิษฐ์พานบายศรี, งานจับจีบผ้า, งานประดิษฐ์ดอกไม้ร้อยมาลัย, ขนมเบเกอรี่ เป็นต้น พร้อมนี้ ยังมี ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว โดยมีนักเรียนสาธิตการปลูกอ้อยจากต้นต่อ อีกด้วย